



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๙ โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๖๐๓๕  
ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๕๔ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิในกรณีที่ยุบเลิกหน่วยนายทะเบียนผู้ขอ และหน่วยนายทะเบียนผู้เบิก  
ในระบบ e-pension ที่สังกัดศูนย์ปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ เขตกรุงเทพมหานคร  
และเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางว่า กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) เป็นระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (ระบบ Digital Pension) ซึ่งได้เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และได้ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับบำนาญตามระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) พบว่า ปัจจุบันมีศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ยุบเลิกหน่วยเบิก ยุบรวมหรือเปลี่ยนชื่อศูนย์ใหม่ ทำให้มีข้อมูลของผู้รับบำนาญคงค้างอยู่ในระบบเดิมที่ไม่มีส่วนราชการผู้ขอหรือส่วนราชการผู้เบิกอยู่แล้ว โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ส่วนราชการผู้เบิกจะต้องดำเนินการขอเบิกเงินบำนาญให้กับผู้รับบำนาญรายดังกล่าวในระบบ Digital pension ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง กรมบัญชีกลางขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้รับบำนาญของศูนย์กรณียุบเลิกหรือหน่วยเบิกยุบรวมหรือเปลี่ยนชื่อศูนย์ใหม่ไปเป็นหน่วยเบิกและหน่วยผู้ขอที่สำนักงานเกษตรจังหวัดที่ศูนย์ตั้งอยู่รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาแล้ว ขอแจ้งดังนี้

๑. จากกรณีดังกล่าวข้างต้น ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์จะไม่มีหน่วยนายทะเบียนผู้ขอและหน่วยนายทะเบียนผู้เบิกในระบบ Digital pension ในการขอรับเงินบำนาญ บำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือนต่อไป ดังนั้น หากมีข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ออกจากราชการทุกกรณีให้ศูนย์รวบรวมเอกสารในการขอรับเงินบำนาญ บำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือนส่งให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ ที่สังกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ขอและผู้เบิกแทน ทั้งนี้ หากผู้ที่ขอรับบำนาญ บำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือน มีความประสงค์จะขอรับเงินบำนาญ บำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือนที่สำนักงานเกษตรจังหวัดใด ขอให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ ดำเนินการให้ด้วย

๒. ศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์จะสามารถขอรับข้อมูลผู้ขอและผู้เบิกในระบบ Digital pension ได้เฉพาะสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจำเท่านั้น

๓. ให้สำนักงาน...

๓. ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ ๑ - ๒ ดำเนินการขอรับเงินบำนาญ บำเหน็จปกติ และบำเหน็จรายเดือน ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สังกัดศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด ที่ออกจากราชการทุกกรณี

๔. ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตามบัญชีรายชื่อที่กรมบัญชีกลางได้ย้ายหน่วยนายทะเบียน ผู้ขอและหน่วยนายทะเบียนผู้เบิกของผู้รับบำนาญสังกัดศูนย์ที่ยุบเลิกหน่วยเบิก ยุบรวมหรือเปลี่ยนชื่อ ศูนย์ใหม่อำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินบำนาญ และสวัสดิการต่าง ๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป



(นายदनัย ชินอารมย์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร